



คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันทรงเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการกุศลสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ทรงเป็นแบบอย่างของการทำความดี พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและนานาชาติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเห็นปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพื้นที่สีแดง และสี่หมุ่ที่มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทำให้การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีข้อจำกัด ไม่สามารถบริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงได้พระราชทานโครงการก่อสร้าง “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ขึ้นในท้องที่ดังกล่าว นับถึงปัจจุบันเป็นจำนวน ๒๑ แห่งทั่วประเทศ ในภาคเหนือ ๖ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ แห่ง ภาคใต้ ๔ แห่ง ภาคกลางและภาคตะวันออก ๒ แห่ง เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลพสกนิกรในพื้นที่ตลอดจนทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ทำงานเสี่ยงภัยอันตราย พร้อมทั้งได้ทรงจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทั้ง ๒๑ แห่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่ง และยังได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแต่ละแห่งเป็นประจำตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมาประชาชนได้เข้ารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง ๒๑ แห่งเป็นจำนวนหลายล้านคน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยประชาชน ได้พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งครุภัณฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ครบครันให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรักษาชีวิตและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และได้พระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วย นอกจากนี้ยังได้พระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๙๙ ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี และได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ทรงเล็งเห็นปัญหาใหญ่ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต คือ

โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นของประเทศ จึงได้พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยพระราชทานนามว่า “ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี” จังหวัดปทุมธานี เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูแลรักษาพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งให้การรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ยังทรงรับโครงการ “สายใยรักแห่งครอบครัว” ไว้ในโครงการพระราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการดูแลครอบครัวในสังคมไทย โดยยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการ คือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสรรสร้างการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงให้ความสำคัญเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่นเดียวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ที่ได้ประทานพระกษีรธาราแด่พระโอรสนานกว่า ๗ เดือน เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งต่อพสกนิกร เนื่องจากน้ำนมแม่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ มีสารช่วยให้ลูกแข็งแรง และมีสุขภาพดี น้ำนมแม่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ และโรคทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี ทรงดำริให้ขยายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสู่บริการสาธารณสุข เป็น “โรงพยาบาลสายใยรัก” ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในทุกระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และกรุงเทพมหานคร ส่วนในระดับตำบลและหมู่บ้าน ได้มี “ตำบลนมแม่” และมีอาสาสมัครสาธารณสุขสายใยรักแห่งครอบครัว ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ในภาวะวิกฤติของประเทศที่เกิดจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ได้พระราชทานสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นในการดำรงชีวิตด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และมีการจัดตั้งครัวพระราชทาน รวมทั้งดูแลสุขภาพอนามัย และบำบัดรักษาให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อีกด้วย

โดยเหตุที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีอัจฉริยภาพด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการและวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์) แต่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเพื่อความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสืบไป
